



สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ
สุขภาพแห่งชาติ

สลด. ก. 6 ก.

ส่ง : กสค.

รับที่ : ธ11859/65

3 พ.ย. 2565 เวลา 13.30 น.



ที่ สข. สย. ๑๐๖๓ /๒๕๖๕

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. บันทึกถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีนับชอบให้เสนอคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๒. เอกสารประกอบการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี จำนวน ๑๐๐ ชุด
 ๓. วัตถุประสงค์ เรื่อง มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพฯ จำนวน ๑ แผ่น
 ๔. แผ่นบันทึกข้อมูลเอกสารประกอบการเสนอเรื่อง ฯ จำนวน ๑ แผ่น

ด้วยคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) เสนอมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป อันเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๕ (๒) ที่กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) มีหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย และมาตรา ๔๐ วรรคสอง ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติหรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อ คสช. เพื่อพิจารณาดำเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป รวมทั้งมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าวมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้นำมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๓ วรรค ๗ นิยาม /“สมัชชาสุขภาพ...

“สมัชชาสุขภาพ” หมายถึง “กระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพื่อนำไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพหรือความมีสุขภาพของประชาชน โดยจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นระบบและอย่างมีส่วนร่วม” โดยมาตรา ๒๕ (๓) และ (๔) กำหนดให้ คสช. สนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และจัดให้มีหรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

๑.๑.๒ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีหน้าที่พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ แบบมีส่วนร่วม จัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และจัดกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม เพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทมติต่อข้อเสนอนโยบายสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติและกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติแบบมีส่วนร่วม รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๑ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๑.๓ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ โดยให้พิจารณาข้อเสนอแนะของ คสช. ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอนโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติและแนวทางการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นไปปรับใช้ต่อไป และมอบให้ สช. ประสานความร่วมมือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานสภาพัฒนาการมั่นคงแห่งชาติ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

๑.๑.๔ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ โดยให้พิจารณาข้อเสนอแนะของ คสช. ต่อ (ร่าง) ข้อเสนอ นโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติไปปรับใช้ต่อไป และมอบให้ สช. ประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

๑.๑.๕ คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๒๐๖ คน จาก ๑๓๒ หน่วยงาน เข้าร่วมแสดงความ คิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ และให้การรับรองมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะ ประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ

/๑.๑.๖ คณะกรรมการ...

๑.๑.๖ คณะกรรมการพัฒนานโยบายสาธารณะสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชน ไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีหน่วยงาน องค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๑๔๖ คน จาก ๙๓ หน่วยงาน เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในประเด็นสำคัญของข้อเสนอเชิงนโยบาย ฯ และ ให้การรับรองมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

๑.๑.๗ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติต่อระเบียบวาระเรื่อง สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ดังนี้

๑) เห็นชอบมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิ ด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

๒) มอบหมายให้ สช. เสนอมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึง สิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไป พิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๒ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๑.๒ มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

๑.๒.๑ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

๑.๒.๑.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๖ อนุมัติ ให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักในการให้การดูแลทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่คนต่างด้าว ทั้งหมดที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม โดยคนต่างด้าวกลุ่มนี้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โดยให้เป็นไปตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่กระทรวงสาธารณสุขจะได้กำหนดร่วมกับกระทรวงแรงงาน และ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการที่ให้การดูแลการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และอนามัยเจริญพันธุ์ในแรงงานต่างด้าว ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ

๑.๒.๑.๒ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบการผ่อนผันให้คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงาน อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ โดยให้คนต่างด้าวที่ลักลอบอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างผิดกฎหมายดำเนินการตามแนวทาง ที่กำหนดเพื่อให้สามารถอยู่ในราชอาณาจักรและทำงานต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๑.๒.๑.๓ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ อนุมัติหลักการให้จัดระบบหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังที่มีปัญหาทางสถานะบุคคลและต่างด้าว โดยให้มี การลงทะเบียนเพื่อเข้าถึงระบบหลักประกันสุขภาพ พร้อมกับเสนอให้มิงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ

/การเข้าถึง...

การเข้าถึงบริการสุขภาพตามชุดสิทธิประโยชน์ ในอัตราเทียบเท่ากับผู้มีสิทธิในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้จัดระบบดังกล่าวไปพลางก่อน

๑.๒.๑.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบบททวนแนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่ และการบริหารจัดการผู้ต้องกัก ซึ่งได้มีการทบทวนแนวทางการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง การผ่อนผันให้คนต่างด้าว ๓ สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ในราชอาณาจักรและทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ระลอกใหม่

๑.๒.๑.๕ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาความคืบหน้า (Progress Declaration) ของการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration : GCM) และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยร่วมรับรองร่างปฏิญญาความคืบหน้า ฯ ในเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นและมีการเสนอปรับแก้ร่างเอกสารในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก รวมทั้งเห็นชอบต่อร่างคำมั่นโดยสมัครใจของไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ เพื่อให้คณะผู้แทนไทยประกาศในเวทีทบทวนการโยกย้ายถิ่นฐานระหว่างประเทศตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ โดยมีสาระสำคัญของร่างคำมั่นโดยสมัครใจของประเทศไทยเกี่ยวกับการดำเนินการตาม GCM ได้แก่ (๑) ให้บุตรของผู้โยกย้ายถิ่นฐานทุกคนที่เกิดในประเทศไทยได้รับการจดทะเบียน (๒) พัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้โยกย้ายถิ่นฐานกลุ่มต่าง ๆ มากขึ้น (๓) นำมาตรการทางเลือกแทนการคุมขังเด็กผู้โยกย้ายถิ่นฐานมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (๔) ส่งเสริมทัศนคติที่ดีของสาธารณชนเกี่ยวกับประโยชน์ของผู้โยกย้ายถิ่นฐานและจัดการเลือกปฏิบัติและตีตราผู้โยกย้ายถิ่นฐาน

๑.๒.๑.๖ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีมติรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกอบด้วย ๓ มติ ได้แก่ (๑) การสร้างเสริมสุขภาวะสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในวิกฤตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (๒) การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม มีสาระสำคัญ เช่น การให้มีหลักประกันสุขภาพสำหรับผู้ที่ไม่ใช่สัญชาติไทย ผู้มีปัญหาด้านสถานะและสิทธิซึ่งไม่มีหลักประกันสุขภาพ และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ และ (๓) การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติฯ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเสนอ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะของกระทรวงศึกษาธิการ ข้อเสนอแนะของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และความเห็นของสำนักงบประมาณไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๑.๒.๒ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

๑.๒.๒.๑ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘
มีมติเห็นชอบ “ยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล” ตามที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
(สมช.) ได้เสนอ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคล โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าว
ได้ระบุถึงการให้สิทธิขั้นพื้นฐานแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ

๑.๒.๒.๒ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๓
มีมติเห็นชอบการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ
จำนวน ๔๕๗,๔๐๙ คน ให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขเช่นเดียวกับคนไทยคนอื่น ๆ และมีมติอนุมัติ
ในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงินไม่เกิน ๔๗๒,๘๒๓ ล้านบาท ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เพื่อใช้ในการจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขให้แก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ โดยรับรองว่า “เด็กข้ามชาติ
ที่เกิดจากบิดาหรือมารดา มีสิทธิในหลักประกันสุขภาพจากกองทุนคืนสิทธิ เช่น บิดาหรือมารดาที่ถือบัตรประจำตัว
บุคคล ซึ่งไม่มีสถานะทางทะเบียน หรือบิดา/มารดาถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย”

๑.๒.๒.๓ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘
มีมติเห็นชอบการให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพิ่มเติม
และการจัดการสถานะและสิทธิในบริการสาธารณสุขของบุคคลไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งระบบ จำนวน ๒๐๘,๖๓๑ คน
รวมทั้งบุคคลกลุ่มอื่น ๆ ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้เพราะขาดหลักฐาน เช่น เด็กและนักเรียนในสถานศึกษา
จำนวน ๗๖,๕๔๐ คน ซึ่งยังไม่มีความชัดเจนถึงจำนวนที่แท้จริง ให้กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย
และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลเพื่อยืนยันความถูกต้องและรับรองการขึ้นทะเบียนของ
กลุ่มดังกล่าวก่อน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

๑.๒.๒.๔ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒
มีมติเห็นชอบต่อร่างคำมั่นของไทยที่จะประกาศในการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐ ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒
ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส (ซึ่งเป็นการประชุมวันแรกของการประชุมคณะกรรมการบริหารของสำนักงาน
ข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ ๗๐) ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสำคัญและไม่ขัดกับหลักการที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้ก่อนมีการประกาศคำมั่น ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดำเนินการได้โดยให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบภายหลัง รวมทั้งเห็นชอบให้หัวหน้าคณะผู้แทนไทย
ร่วมให้คำมั่นของไทยต่อการประชุมระดับสูงว่าด้วยความไร้รัฐตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ

๑.๒.๒.๕ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓
มีมติเห็นชอบ “การให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เด็กและบุคคล
ที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา” ให้กับเด็กและบุคคลที่เรียนในสถานศึกษาที่ได้รับสิทธิ จำนวน ๓,๐๔๒ คน ที่ได้รับ
การพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว ซึ่งไม่ซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับสิทธิตามมติคณะรัฐมนตรีก่อนหน้านี้

/๑.๒.๒.๖ คณะรัฐมนตรี...

๑.๒.๒.๖ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน โดยมีมติให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะกลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การจัดการสถานะและสิทธิบุคคล ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๓ และให้กำหนดหลักเกณฑ์การกำหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานานใหม่ตามข้อเสนอของ สมช. ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาผู้ที่ตกหล่นจากการสำรวจ โดยมีการระบุถึงหลักเกณฑ์ในการรับรองสถานะทางกฎหมายของกลุ่มเด็กและบุคคลที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทยและกำลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือจบการศึกษาแล้วแต่ไม่มีสถานะที่ต้องตามกฎหมาย กลุ่มคนไร้รากเหง้าที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย และกลุ่มบุคคลที่มีคุณสมบัติประกอบประเทศที่ไม่ได้เกิดในราชอาณาจักรไทย ซึ่งหลักเกณฑ์เหล่านี้จะช่วยทำให้เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีโอกาสเข้าถึงสิทธิทางสถานะบุคคลและสิทธิด้านสุขภาพได้มากขึ้น

๑.๒.๒.๗ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ มีมติเห็นชอบ “การให้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิเด็กและบุคคลที่เรียนอยู่ในสถานศึกษา ครั้งที่ ๒” ที่ได้รับสิทธิ จำนวน ๕,๒๐๓ คน ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิเรียบร้อยแล้ว

๑.๓ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

๑.๓.๑ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ฯ ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๑๓๒ หน่วยงาน ได้ให้ความเห็นชอบและมีฉันทมติต่อมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนที่ทางเดิน (Roadmap) ของมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าว เพื่อการขับเคลื่อนไปปฏิบัติร่วมกันต่อไป

๑.๓.๒ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้จัดขึ้นอย่างเป็นระบบและมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งสมาชิกสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ฯ ประกอบด้วย หน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๙๓ หน่วยงาน ได้ให้ความเห็นชอบและมีฉันทมติต่อมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ รวมถึงให้ความเห็นชอบต่อแผนที่ทางเดิน (Roadmap) ของมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นดังกล่าว เพื่อการขับเคลื่อนไปปฏิบัติร่วมกันต่อไป

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

๒.๑ มาตรา ๒๕ (๒) แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพและติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย

๒.๒ มาตรา ๔๐ วรรคสอง ในกรณีที่สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ หรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ ให้เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เนื่องจากมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ มีความจำเป็นในการนำเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามมติที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติโดยเร็ว ซึ่งมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ฯ มีความเกี่ยวข้อง เชื่อมโยงกัน ทั้งการผลักดันในระดับนโยบายจากหน่วยงานส่วนกลางและการขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่โดยเฉพาะหน่วยงานราชการในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น จึงมีความจำเป็นในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

๔. สาระสำคัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ เป็นนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ให้มีหลักประกันสุขภาพที่เข้าถึงและได้รับบริการอย่างเป็นธรรมโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้มีการกำหนดนโยบายสาธารณะและมาตรการสนับสนุนด้านต่าง ๆ ที่ชัดเจนโดยบูรณาการในแผนพัฒนาประเทศ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

- ๑) บูรณาการแรงงานข้ามชาติเข้าสู่นโยบายพัฒนาประเทศ
- ๒) พัฒนาหลักประกันสุขภาพที่มีเสถียรภาพครอบคลุมแรงงานข้ามชาติทุกกลุ่ม โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการทำงานอยู่ในประเทศไทยและระดับการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจและสังคม
- ๓) พัฒนาหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิครอบคลุมแรงงานข้ามชาติ กระจายตัวครอบคลุมพื้นที่ชุมชนแรงงานข้ามชาติหนาแน่น และจัดบริการเชิงรุกมุ่งส่งเสริมป้องกันโรคและสร้างความรอบรู้ทางสุขภาพ
- ๔) พัฒนารฐานข้อมูล องค์ความรู้ และเผยแพร่สร้างความตระหนักรู้

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๓ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๔.๒ มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ เป็นนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อส่งเสริมสนับสนุน พัฒนานโยบายและขับเคลื่อนมาตรการเพื่อให้เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพ สิทธิประโยชน์บริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึงตามหลักการของสิทธิมนุษยชนและอนุสัญญาระหว่างประเทศ มีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

- ๑) ด้านการแก้ไขปัญหาสถานะบุคคล ให้มีการพัฒนาปรับปรุงมาตรการ หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการรับรองการเกิด การจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด เพื่อรับรองสิทธิในสัญชาติของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติในประเทศไทยให้เป็นไปตามกรอบเวลาที่กฎหมายกำหนด

/๒) การปรับปรุง...

๒) การปรับปรุงกฎหมาย พัฒนาบริการสาธารณสุขและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์
ที่จำเป็นขั้นพื้นฐาน การสำรวจ ติดตาม เร่งรัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ
ด้านสุขภาพ

๓) การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและการบูรณาการจัดการฐานข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำกับ ติดตาม การใช้บริการสุขภาพและการบริหารจัดการงบประมาณ
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาและป้องกันภาวะความไร้รัฐไร้สัญชาติทั้งในมิติด้านกฎหมาย การพัฒนา
นโยบาย การศึกษา และการจัดสวัสดิการสาธารณสุขและสังคมขั้นพื้นฐาน

๔) การรณรงค์ เผยแพร่สร้างความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดี ในการเป็นพลเมือง
และสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ

รายละเอียดตามเอกสารประกอบ ๔ ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕. รายงานการวิเคราะห์หรือศึกษาตามกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีหรือคำสั่งใด ๆ

๕.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ
และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ใน ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ภายใต้ ยุทธศาสตร์ฯ / มติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑) การแก้ไขปัญหา ความ มั่น คง ใน ปัจจุบัน ในส่วน ปัญหาการหลบหนี เข้าเมืองโดยผิด กฎหมาย ๒) การร่วม มือ ทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึง องค์การภาครัฐและ ที่มีไซภาครัฐ โดย ผลักดันส่งเสริมให้ การดำเนินการและ	๑) ผลผลิตการ ผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจุบันการผลิต และ แรง งาน ๒) ความสามารถใน การแข่งขัน ของ ประเทศ ๓) โคร ง ส ร ้าง พื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก	๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยม และ วั ธ น ธ ร ร ม ๒) สร้างเสริมให้คน ไทยมีสุขภาพที่ดี ๓) สร้างสภาพ แวดล้อมที่เอื้อต่อการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	๑) ลดความเหลื่อมล้ำ ๒) กระจายศูนย์กลาง ความ เจริ ญ ท าง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยี ๓) การสร้างเสริมพลัง ทางสังคม	๑) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความ เป็นเมืองที่เติบโต อย่างต่อเนื่อง	

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และประเด็น ภายใต้ ยุทธศาสตร์ฯ / มติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการ สร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
มติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น	ความร่วมมือระหว่าง ประเทศเป็นไปตาม หลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความ ตกลงระหว่าง ประเทศ				
มติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น ว่าด้วยการเข้าถึง สิทธิด้านสุขภาพ แรงงานข้ามชาติ	✓	✓	✓	✓	✓
มติสมัชชาสุขภาพ เฉพาะประเด็น ว่าด้วยการเข้าถึง สิทธิด้านสุขภาพ กลุ่มเด็กและ เยาวชนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ	✓		✓	✓	

๕.๒ ความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และแผนการปฏิรูปประเทศ

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน
ไร้รัฐไร้สัญชาติ มีความสอดคล้องกับธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็น
กรอบและแนวทางในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการดำเนินงานด้านสุขภาพของประเทศ ตามมาตรา ๔๖
แห่งพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ และสอดคล้องกับแผนการปฏิรูปประเทศ

/๖. ผลกระทบ...

๖. ผลกระทบ

การนำมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ไปขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและระดับพื้นที่ จะช่วยให้เกิดการคุ้มครองสิทธิด้านสุขภาพของแรงงานข้ามชาติ และของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ให้สามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน สนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 และโรคระบาดอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีเป้าหมายอยู่ที่การเสริมสร้างสุขภาวะ คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน รวมถึงการพัฒนาระบบสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ อีกทั้งการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นฯ มุ่งเน้นการนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างกว้างขวางและต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อสานพลังสร้างรูปธรรมการขับเคลื่อนที่ยั่งยืน ซึ่งจะส่งผลดีต่อการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพและการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ

๗. ค่าใช้จ่ายและแหล่งที่มา

(ไม่มี)

๘. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพแรงงานข้ามชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบโดยการมีฉันทมติร่วมกันของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๑๓๒ หน่วยงาน และมติสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นว่าด้วยการเข้าถึงสิทธิด้านสุขภาพกลุ่มเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ ได้ผ่านความเห็นชอบโดยการมีฉันทมติร่วมกันของหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคเอกชนและประชาสังคม จำนวน ๙๓ หน่วยงาน ในการประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ และที่ประชุมได้เห็นชอบแผนที่ทางเดินของมติ (Roadmap) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนมติฯ ร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

๙. ขอกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐

๙.๑ มาตรา ๖ วรรคสอง กำหนดให้สุขภาพของเด็ก คนพิการ คนสูงอายุ คนด้อยโอกาส ในสังคมและกลุ่มคนต่าง ๆ ที่มีความจำเพาะในเรื่องสุขภาพต้องได้รับการสร้างเสริมและคุ้มครองอย่างสอดคล้องและเหมาะสมด้วย

๙.๒ มาตรา ๒๕ (๒) กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติมีหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ และติดตามผลการดำเนินงานตามที่ได้เสนอแนะหรือให้คำปรึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วย

๙.๓ มาตรา ๒๕ (๓) (๔) กำหนดให้คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนการจัดสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น และจัดให้มีหรือส่งเสริมสนับสนุนให้มีกระบวนการในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและมีส่วนร่วมจากทุกฝ่าย

/๙.๔ มาตรา...

๙.๔ มาตรา ๔๐ วรรคสอง กำหนดให้ในกรณีที่สมาชิกสภาสุขภาพเฉพาะประเด็นมีข้อเสนอ
ให้หน่วยงานของรัฐนำไปปฏิบัติ หรือนำไปพิจารณาประกอบในการกำหนดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพ
ให้เสนอต่อคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเพื่อพิจารณาดำเนินการให้บรรลุผลตามควรแก่กรณีต่อไป

๑๐. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับไปพิจารณาดำเนินการตามภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุนิน ชาญวีร์กุล)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ประสานงาน : นางสาววันวิสา แสงทิม

งานเลขานุการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

โทร ๐ ๒๘๓๒ ๙๑๑๑ โทรสาร ๐ ๒๘๓๒ ๙๐๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ wanvisa@nationalhealth.or.th